

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Phạm Hà. Hưng Yên quan tâm đến công tác an sinh xã hội//Nhân dân. - 2022. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.6

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bằng những chính sách cụ thể, được triển khai hiệu quả, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế...được quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

ĐC.2

02. Bảo Trâm. Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp//Đại biểu nhân dân. - 2022. - Ngày 26 tháng 6. - Tr.4

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Văn Lâm, Thường trực HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND huyện Văn Lâm và đề nghị: UBND huyện Văn Lâm tập trung đánh giá, làm rõ tiến độ thực hiện các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã chuyển từ 3 năm trở lên; Sở Công thương phối hợp chặt với các sở, ngành, địa phương trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

ĐC.2

03. TrS-BĐ. Phản hồi của UBND tỉnh Hưng Yên//Thanh tra. - 2022. - Ngày 01 tháng 7. - Tr.8

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Sếch, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đất đai, hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Kiều. Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân do Báo Thanh Tra chuyển đến, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Khoái Châu xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết và có trách nhiệm phúc đáp cơ quan báo chí.

ĐC.2

04. Minh Anh. Phù Cừ (Hưng Yên): Vì sao nghi án làm giả sơn KOVA chưa có kết quả điều tra?//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 30 tháng 6. - Tr.15

Cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Tuynh, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ mua sơn KOVA của Trương Công Khôi (người bán sơn ở huyện Kim Động) để hoàn thiện ngôi nhà mới xây. Khi phát hiện sơn KOVA của Khôi bán cho mình là hàng giả, ông Tuynh đã trình báo Công an huyện Phù Cừ đến hiện trường bắt quả tang và lập biên bản. Về phía Công ty TNHH Sơn KOVA cũng đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ, cung cấp tài liệu theo yêu cầu để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay đã 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, các bên liên quan vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức về kết quả điều tra của Công an huyện Phù Cừ.

KINH TẾ

05. A.T. Hưng Yên: Vải trứng bán chạy, giá cao//Nông thôn ngày nay. - 2022. - Ngày 27 tháng 6. - Tr.8

Theo các nhà vườn trồng vải ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, giá vải trứng năm nay trung bình từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 180.000 đồng/kg. Hiện nay, cơ bản sản lượng vải trứng trên địa bàn huyện Phù Cừ, Ân Thi đã tiêu thụ hết với giá cao vì sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

ĐC.424.5

KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC

06. Nguyễn Thị Bình. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận giáo dục STEM tại các trường tiểu học thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên//Quản lý giáo dục. - 2022. - Số 5 tháng 5 - Tr.35-39

Giáo dục STEM trong trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng là một trong các nội dung quan trọng góp phần đổi mới giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, để có thể vận dụng giáo dục STEM vào quản lý dạy học của mỗi nhà trường còn gặp nhiều hạn chế như: Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý của các trường về STEM, cách thức quy trình vận dụng trong dạy học, giáo dục của nhà trường, các điều kiện để thực hiện triển khai STEM vẫn còn khó khăn...Thực tế tại các trường tiểu học thị xã Mỹ Hòa cho thấy, quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận giáo dục STEM đã được các hiệu trưởng quan tâm và triển khai nhưng còn chưa bài bản và thiếu tính khoa học. Vì vậy, cần phải có các biện pháp quản lý dạy học theo tiếp cận giáo dục STEM tại các trường tiểu học thị xã Mỹ Hòa để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn quản lý giáo dục của nhà trường.

ĐC.533

07. Vũ Phong. Khi nhà báo đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo//Nhà báo và Công luận//Từ ngày 17/6 đến 07/7/2022. - Tr.28+140 (Gộp các số báo 25+26+27)

Nhiều năm liền đoạt giải thưởng tại Giải Báo chí Quốc gia, nhà báo Ngọc Oanh công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên luôn có những tác phẩm phát thanh truyền hình chất lượng. Nhiều tác phẩm của nhà báo Ngọc Oanh đã phản ánh chân thực những tấm gương sống động, bình dị, giàu sức lan tỏa trong đời sống xã hội; qua đó càng thể hiện rõ hơn những nỗ lực sáng tạo đáng trân trọng, tinh thần cống hiến, dấn thân của những người làm báo địa phương.

ĐC.58

NHÂN VẬT

08. Trần Siêu. Lạc Đạo: Sản sinh “chân nho - đại thủ bút”//Giáo dục và Thời đại. - 2022. - Ngày 25 tháng 6. - Tr.26-27

Không chỉ nổi tiếng với rượu ngon, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm còn được biết đến là đất học với 11 vị đại khoa. Trong đó, Trạng nguyên Dương Phúc Tư (1505-1563) là người nổi danh với lời châu phê của vua “Chân nho - đại thủ bút” (đây là cây bút lớn, là vị chân nho, xuất thế đạo hành). Tính từ năm 1547- 1754, họ Dương ở Lạc Đạo rất thịnh vượng về khoa cử, nơi đây có 9 người đỗ đại khoa, gồm: Dương Phúc Tư, Dương Thuần, Dương Hoàng, Dương Khuông, Dương Hạo, Dương Lệ, Dương Công Thụ, Dương Khiêm, Dương Sử. Về quan tước trong dòng họ Dương còn có: 2 Quận công, 9 tước Hầu, 2 tước Nam, 9 tước Bá, 3 tước Tử, 3 Đại vương, 5 Thượng thư, 2 Thái phó, 1 Thiếu phó, 2 Thái bảo và 1 Thiếu bảo.

ĐC.01(91)

09. Nguyễn Hữu Nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và con đường đổi mới//Nhân dân. - 2022. - Ngày 01 tháng 7. - Tr.8+7

Bài viết của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên về thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - kiến trúc sư của công cuộc đổi mới, người cộng sản kiên trung, mẫu mực...

ĐC.02(92)